



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอ้อ

เรื่อง ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่เกี่ยม และหมู่ที่ 2 บ้านแม่จองไฟ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอ้อ มีความประสงค์จะประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

-โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่เกี่ยม ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ราคากลาง 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)

-โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านแม่จองไฟ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ราคากลาง 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 1,400,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) (ผลงานแยกแต่ละโครงการ)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
4. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอ้อ
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอ้อ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ วันประกาศประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดขึ้นเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอ้อ และประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 5 มิถุนายน 2551 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 3,000.- บาทได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอ้อ ระหว่างวันที่ 15 – 26 พฤษภาคม 2551 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-583002 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2551

(นายทอง จันทร์ใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอ้อ